



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js.100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight)

-พฉ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 6 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 490 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม แบ่งเป็น ติดเชื้อภายในประเทศ 479 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 11 ราย ส่วนใหญ่มาจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนใน จ.สมุทรสาคร ร้อยละ 93.9 ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกแรกรวม 23,134 ราย อยู่อันดับที่ 115 ของโลก

-กรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างสอบสวนผู้ติดเชื้อ จ.ตาก เพศชาย 75 ปี เบื้องต้นติดเชื้อใน 7 ครอบครัว มีผู้ติดเชื้อ 11 ราย พร้อมยกตัวอย่างผู้ป่วยชายวัย 95 ปี เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ คาดติดเชื้อจากลูกจ้างเมียนมาซึ่งมี 3 รายมาดูแล ย้ายนายจ้างเข้มแรงงานต่างด้าว ไม่ให้ไปพื้นที่เสี่ยง งดปาร์ตี้สังสรรค์วันหยุด

-กทม.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 23 ราย ต่ำสุดอายุ 7 ขวบ สูงสุด 69 ปี มีอาการ 10 ราย ไม่แสดงอาการ 13 ราย ผลตรวจเชิงรุก 118 โรงงาน แรงงาน 13,192 คน ใน 6 เขต พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 54 ราย ได้แยกตัวไปรักษาแล้ว

-จ.สมุทรสงคราม พบสาวโรงงานผลิตกระป๋องบรรจุภัณฑ์ ต.บางกระเจ้า ติดโควิดเพิ่ม 1 ราย ผู้ว่าฯ ประกาศให้พื้นที่บางส่วนของ ต.นาดี และ ต.ท่าทราย เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด

-สสจ.สมุทรสาคร รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 450 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุก 410 ราย จากการตรวจในรพ. 40 ราย รักษาหายแล้ว 2,144 ราย ด้านรองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ระบุ ยังปรับปรุงพื้นที่ภายในตลาดกุ่มไม่เสร็จจึงยังไม่ได้ให้จนท.สาธารณสุขเข้าไปตรวจประเมิน ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดตลาดกุ่ม

## มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thestandard

-นายวัชรพงษ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีสื่อบางสำนักระบุไทยตกขบวนจากโครงการ Covax ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ที่ระบุเพียงแผนว่าจะให้ในเดือนมิ.ย. 2564 ไม่ได้บอกว่าทุกชาติได้ไปแล้ว การซื้อวัคซีนจากโครงการฯ มีเรื่องที่ทำให้ไทยตัดสินใจลำบาก คือ รายได้ของไทยอยู่ในระดับปานกลางไม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือ การเข้าร่วมโครงการต้องใช้เงิน กรณีจองวัคซีนที่ไม่ระบุแหล่งที่มาต้องเสียค่าธรรมเนียม 1.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดส แต่ถ้าจองแบบเลือกผู้ผลิตต้องเสียค่าจอง 3.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดส และราคาอาจสูงขึ้นอีกหากมีความต้องการมากขึ้น ถ้าจะจองแบบไม่เลือกผู้ผลิตเท่ากับเราไม่มีอิสระในการตัดสินใจมากนัก ข้อมูลทั้งหมดสถาบันวัคซีนเคยอธิบายแล้ว ไทยควรจะไปหารือโดยตรงกับทีมผู้ผลิตมากกว่าการจัดหาผ่านคนกลาง ซึ่งจากการหารือโดยตรงทำให้ไทยกำลังจะได้เป็นฐานการผลิตวัคซีนโควิด 19 ภายในกลางปีนี้ และไทยไม่ปฏิเสธเข้าร่วมโครงการ Covax แต่อยู่ระหว่างการหารือเพื่อให้ได้เงื่อนไขการจัดหาวัคซีนที่เหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, บ้านเมือง, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, js100, thansettakij, mcot, newtv, infoquest, sanook, thebankokinsight, thestandard) ทวีตช่อง 5

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผย ไทยจัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางจึงไม่ได้สิทธิ์รับวัคซีนฟรีจากโครงการ Covax หากเข้าร่วมโครงการฯ ต้องนำเงินไปร่วมลงขัน เลือกวัคซีนไม่ได้ เสียได้วัคซีนช้า-ราคาสูง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, bangkokbiznews, thailandplus)

-นพ.เฉตสรร นามวาท รก. ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุ สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ไม่ได้ออกนอกบ้านติดเชื้อโควิด 19 เดือนระวังคนเข้า-ออกบ้าน คนดูแล ผู้ที่ต้องทำงานนอกบ้าน เสี่ยงนำเชื้อมาติดให้กับคนในครอบครัว แนะนำปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลเคร่งครัด สวมหน้ากากเป็นประจำ ส่วนเทศกาลตรุษจีนให้รวมญาติออนไลน์ ช่วยลดการสัมผัส ลดการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวทั่วโลกมีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 104 ล้านโดส พบอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยซึ่งมีโอกาสเกิดได้กับวัคซีนทุกชนิด และยังไม่พบข้อกังวลที่จะทำให้หยุดฉีดวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา โฆษกกรมอนามัย ระบุ เทศกาลตรุษจีนมีความเสี่ยงเกิดการแพร่เชื้อ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายซื้อของที่ตลาดให้สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ผู้สูงอายุขอให้งดไปตลาด ซื้อของออนไลน์ ให้แต่ะเยี่ยออนไลน์ รับประทานอาหารร่วมกันขอให้เว้นระยะห่าง เลี่ยงการกอดหอมผู้สูงอายุ ใช้สบู่ล้างที่เฝ้าหมดเร็ว เพื่อลดฝุ่น PM 2.5

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สสจ.ลพบุรี เผย จ.ลพบุรีได้จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 13 ราย ไปสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกของ จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 ก.พ.

## ประเด็นข่าว

-รพ.ขอนแก่น ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในระบบ-นอกระบบ 245 คน หลัง ครม.มีมติผ่อนผันให้คนไทยและทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายศุภมิตร ปาณรูป รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและญาติ ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดที่เดินทางไปสนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายกฯ กล่าวในรายการ PM PODCAST นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง ผ่านเพจไทยคู่ฟ้าว่า รพ.สนามมีมาตรฐาน ปลอดภัย ยืนยันไม่มีปกปิดข้อมูลตรวจสอบได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นิต้าโพล เผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง “COVID-19 รอบใหม่” พบว่า ร้อยละ 25.86 กลัวมากที่จะติดเชื้อ, การผ่อนคลายมาตรการของรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.พ. ร้อยละ 43.57 เห็นด้วยมาก เพราะทำให้ธุรกิจดำเนินกิจกรรมได้ เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้ดีขึ้น ร้อยละ 27.60 พอใจการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ส่วนการตัดสินใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พบว่า ร้อยละ 63.12 จะรับบริการฉีดวัคซีนฟรีจากรัฐบาล ร้อยละ 23.57 จะไม่ฉีด ร้อยละ 7.98 จะยอมเสียเงินเองในการฉีดวัคซีนตามรพ.เอกชนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-สายการบินเอมิเรตส์แอร์ ร่วมกับไออาต้า ทดสอบ IATA Travel Pass แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่จะนำไปสู่ "หนังสือเดินทางดิจิทัล" ยืนยันผลตรวจโควิด 19 หรือการฉีดวัคซีนว่าผ่านมาตรการ และเป็นไปตามข้อกำหนดของจุดหมายปลายทาง

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1.การฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, matchonweekly

-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงโพสต์อินสตาแกรม ระบุ คนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด รอมี.ย.คงสายไป เปิดประเทศก็ไม่ได้ จะไปไหนก็ไม่ได้ ขณะที่ประเทศอื่นได้ฉีดกันแล้ว ได้ยินมาว่าวารสาร Lancet รายงานว่าวัคซีน Sputnik V ของรัสเซียใช้ได้ผลถึง 91% และสามารถต้านไวรัสโควิด กลายพันธุ์ได้ด้วย

##### 2.อภิปรายไม่ไว้วางใจ รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ถ้าการอภิปรายเป็นไปตามกรอบมั่นใจว่าสามารถตอบได้ เพราะทำงานจริง ถือเป็นโอกาสที่จะได้ตอบข้อสงสัยของสังคม เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน เรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้อธิบายไปหมดแล้ว ซึ่งไทยกำลังจะเป็นฐานการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาค ทำให้จัดหาวัคซีนในระยะยาวได้ง่ายขึ้น หลักการทำงานมองผลประโยชน์กับประชาชนในระยะยาว และความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

##### 3.ยุโรปไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดกับผู้สูงวัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-จนท.ในฝรั่งเศส และสวีเดน ระบุว่า ควรให้สิทธิการฉีดวัคซีนต้านโควิดกับกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีก่อน เนื่องจากยังมีข้อมูลการทดลองทางคลินิกไม่เพียงพอสำหรับการฉีดให้ผู้สูงอายุ ด้านสาธารณสุขสวีเดน คาดว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการทดลองขั้นคลินิกที่กำลังดำเนินการในสหรัฐฯ ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ ส่วนโปแลนด์ ออกคำแนะนําทันทีว่าควรจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเยอรมนี และอิตาลี ออกคำแนะนํานี้ไม่ให้ฉีดวัคซีนต้านโควิดของแอสตราเซนเนกาในกลุ่มสูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ประเทศกรีซจะใช้วัคซีนโควิด 19 กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-64 ปี โดยต้องการข้อมูลการทดลองเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในผู้สูงอายุ

##### 4.เงินอนุมัติวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, workpointtoday, sanook)

-ทางการจีนอนุมัติการใช้งานอย่างเป็นทางการให้กับวัคซีน โควิด-19 ที่พัฒนาโดย บ.ซิโนแวค ทำให้สามารถนำไปใช้ในโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิด 19 ให้กับพลเมืองในประเทศ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระยะที่ฉีดให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก.รายวัน

-บ. ซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน เผยข้อมูลการทดลองวัคซีนต้านโควิด 19 ขั้นสุดท้ายในบราซิลและตุรกี ว่า จากการทดลองในผู้ป่วย 12,396 คน พบว่า วัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาในรพ. นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ติดเชื้อหายได้โดยไม่ต้องรับการรักษาถึง 83.7% แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเพียง 50.65% โดยจากการทดลองวัคซีนขั้นที่ 2 ที่ตุรกี ในบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป พบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ 91.25% จากการวิเคราะห์ผู้ป่วย 29 คน ขณะที่นักวิจัยในบราซิล รายงานผลจากการทดลองวัคซีนโควิด-19 ว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อที่แสดงอาการเพียง 50.4% ขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคถึง 95% ในการทดลองขั้นสุดท้ายในสหรัฐฯ ก่อนจะมีการรายงานพบเชื้อสายพันธุ์อื่นๆ

### 5. ประสิทธิภาพวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, sondhitalk, isranews)

-วารสารการแพทย์ เดอะ แลนเซต เผยแพร่ผลการทดลองทางคลินิกระยะ 3 ยืนยันวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา สามารถป้องกันอาการติดเชื้อรุนแรงและการเสียชีวิตได้ 100% ลดการแพร่กระจายเชื้อได้ถึง 67% สามารถป้องกันโรคได้มากกว่า 70% ตั้งแต่ 22 วันนับจากฉีดวัคซีนโดสแรก และจะยังมีประสิทธิผลสูงขึ้นเมื่อยี่ดะระยะเวลาระหว่างการฉีดโดสแรกและโดสที่ 2 ให้นานขึ้น

-นายแอนดรูว์ โปลลาร์ด หัวหน้าโครงการทดสอบวัคซีนของออกซ์ฟอร์ด ระบุว่า จากการทดสอบวัคซีน ChAdOx1 ในอังกฤษ ได้ผลว่า วัคซีนดังกล่าว ไม่ได้ป้องกันเพียงเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ดั้งเดิม แต่ยังสามารถป้องกันโควิด 19 สายพันธุ์ B.1.1.7 ซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วยังกฤษในช่วงปลายปี 2020

-แอสตราเซนเนกา เผยว่า วัคซีนที่พัฒนาร่วมกับออกซ์ฟอร์ด มีประสิทธิภาพลดน้อยลงกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กลายพันธุ์ของแอฟริกาใต้ที่มีอาการเล็กน้อย น้อยๆ

### 6. วัคซีนสลับยี่ห้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ โปสตรพิเศษ ระบุว่า ขณะนี้วัคซีนโควิดมีการขึ้นทะเบียนฉุกเฉินแล้วในบางประเทศ 11 ชนิด ล่าสุดคือ Johnson and Johnson และ Novavax โดย Novavax เพิ่งขึ้นทะเบียนฉุกเฉินในแคนาดา และรอของอเมริกา ในกรณีนี้วัคซีนขาดแคลน จะต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มสองหรือเลื่อนตารางการให้ออกไป แต่ขณะนี้มีการศึกษาว่าถ้าให้ต่างยี่ห้อกันระหว่างเข็ม 1 และเข็ม 2 จะได้ผลอย่างไร และอาการข้างเคียงเป็นอย่างไร ถ้าผลออกมา สลับยี่ห้อกันได้ การบริหารวัคซีนจะง่ายขึ้นและจะเพิ่มการสำรองของผู้ซื้อได้มากขึ้น เพราะแนวโน้มวัคซีนยี่ห้อต่างๆ จะออกมามากขึ้นเรื่อยๆ

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, xinhua)

-WHO เผย วัคซีนของจีนกำลังอยู่ในการประเมินขั้นสูงสำหรับการขอขึ้นทะเบียนใช้งานฉุกเฉิน ได้แก่ วัคซีนของซิโนแวค และ ซิโนฟาร์ม ขณะนี้มีเพียงวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ที่ผ่านการรับรองใช้งานกรณีฉุกเฉิน ขณะที่ของแอสตราเซนเนกา สหราชอาณาจักร และ เอสเค ไบโอไซเอนซ์ ของเกาหลีใต้ อยู่ระหว่างประเมินเช่นกัน โดยขณะนี้ประชาชนกว่า 2,500 ล้านคนใน 130 ประเทศทั่วโลก ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19... ศรีลังกา มีบุคลากร สธ.-ทหาร และตำรวจได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้วกว่า 1.5 แสนคน... อินเดีย ผู้ฉีดวัคซีนโควิดกว่า 7,580 พันราย พบผลข้างเคียงไม่ร้ายแรง... อินโดนีเซีย มีผู้ป่วยเพิ่มเกือบ 12,000 ราย ในวันเดียว... เมียนมา ผู้สูงอายุเกือบ 4 แสนคน ในนครย่างกุ้ง เตรียมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา... มาเลเซีย พบบุคลากรทางการแพทย์ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 93 ราย นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยติดโควิดสายพันธุ์ B.177 หรือโควิดกลายพันธุ์จากสหราชอาณาจักร รายใหม่อีก 1 ราย เดินทางจากสหรัฐอเมริกาเพื่ออเมริกา... กัมพูชา เตรียมฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 ในประเทศ วันที่ 10 ก.พ. นี้ หลังจากวัคซีนซึ่งพัฒนาโดยบ.ซิโนฟาร์ม ลอตแรกที่จีนบริจาคให้ จะถูกส่งมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 106,325,251 ราย เสียชีวิต 2,318,830 ราย รักษาหายแล้ว 77,964,926 ราย ไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของโลก

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### นโยบายกัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, bangkokbiznews, newtv, thailandplus

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณีพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรและม.แม่โจ้ สามารถประกอบอาหารจากใบกัญชาได้ เพราะทั้ง 2 แห่งได้รับอนุญาตปลูกกัญชาและได้ขอแก้ไขโครงการเพื่อนำใบกัญชาไปใช้ประโยชน์แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชารายอื่นยื่นขอแก้ไขแผนการนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ได้เปิดช่องทางจับคู่ระหว่างผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดกับผู้ได้รับอนุญาตปลูก สามารถลงทะเบียนที่ <http://bit.ly/2N4NC3R> ทั้งนี้ สามารถนำไปกัญชาไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครัวเรือนหรือจำหน่ายในร้านอาหารของตัวเองได้ แต่หากนำส่วนของกัญชา กัญชง ที่ไม่เป็นยาเสพติดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่าย จะต้องขออนุญาตภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย ขณะนี้สามารถขออนุญาตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเมล็ดกัญชงและสารสกัดของเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอก เช่น ยาหม่อง ยาน้ำมัน ยาครีม ที่มีส่วนผสมของใบ ลำต้น กิ่ง ก้านและรากกัญชา กัญชงได้แล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายให้มีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ การนำใบกัญชาไปประกอบอาหารควรเริ่มต้นรับประทานแต่น้อย เด็ก สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรระมัดระวังในการรับประทาน โดยจะจัดทำชุดความรู้ในการรับประทานและประกอบอาหารจากกัญชาอย่างปลอดภัยเผยแพร่ในเร็ว ๆ นี้

### การขออนุญาตปลูกกัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน ,bangkokbiznews)

-ออย. ระบุ การขออนุญาตปลูกกัญชง สามารถยื่นคำขอที่ ออย. หรือ สสจ.ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่ พร้อมเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐให้แนบหนังสือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานนั้น ออย.จะเร่งกระบวนการให้ได้รับใบอนุญาตเร็วที่สุด โดยกำหนดระยะเวลาในคู่มือประชาชนไว้สูงสุดไม่เกิน 135 วัน หากไม่มีคู่ธุรกิจ ออย. ยินดีจับคู่ธุรกิจให้ ลงชื่อได้ที่ ออย. และสสจ.ทั่วประเทศ อย่าหลงเชื่อคนชักชวนสมัครสมาชิกและซื้อหุ้นเพื่อรับเมล็ดพันธุ์ไปปลูกและรับซื้อผลผลิต ผู้นำเข้าและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ต้องมีใบอนุญาตจาก ออย.ก่อน ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบกับ ออย. โทร 0-2590-7339 หรือ 0-2590-7756

### ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus

## ประเด็นข่าว

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ คาดว่าช่วงนี้มีโอกาสพบปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง อาจทำให้เกิดไฟป่าหรือการเผาต่างๆ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งในระยะเฉียบพลัน เช่น ระคายเคืองตา แสบคอ แสบจมูก เลือดกำเดาไหล และระยะยาว เช่น หอบหืด มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น แนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ลดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเวลานาน และตรวจจากร่างกาย สวมแว่นตา เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่น ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ กลุ่มเสี่ยงต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ฤกษ์ลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาล

**ข่าวปลอมโรคมะเร็งลำไส้**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, nationtv , thailandplus

-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือนอย่าแชร์ประเด็น “เป็นริดสีดวงมีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่” ข้อเท็จจริงพบว่า การเป็นโรคริดสีดวงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

**กม.ท่าแท้ง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2564 สำคัญ มาตรการ 2 พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรการ 301 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรการ 4 ให้อภัยความผิดในมาตรา 305 และให้ใช้ความต่อไปน้แทน มาตรการ 305 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด 1.จำเป็นต้องกระทำ หากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจ 2.จำเป็นต้องกระทำ เสียอย่างมากหรือมีเหตุผลการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง 3.หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่ามีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ 4.หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยืนยันจะยุติการตั้งครรภ์ 5.หญิงมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ยืนยันจะยุติการตั้งครรภ์หลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก

**ตรุษจีนเมาไม่ขับ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันเด็กติด สตช. บมจ.วิริยะประกันภัย สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาคีรัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการ “ตรุษจีนเมาไม่ขับ” รณรงค์เตือนสติผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง ไม่ประมาท เมาไม่ขับ ขับไม่เทร จัดทำเหรียญเทพเจ้าฮก ลก ซัว 9,999 เหรียญ แจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคลและเตือนสติไม่ให้ประมาทในเทศกาลตรุษจีน